
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านผือ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลต าบลบ้านผือ 

ผู้มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายประสพ  โสดา ประธานสภาเทศบาล ประสพ  โสดา  
๒ คําปัน  ตาแสง รองประธานสภาเทศบาล คําปัน  ตาแสง  
3 นางพนมพร  จันทะนาม สมาชิกสภาฯ เขต 1 พนมพร  จันทะนาม  
4 นายวิชัย  ไชยบุตรดี สมาชิกสภาฯ เขต 1 วิชัย  ไชยบุตรดี  
5 นายสมบัตร  แก้วหานาม สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สมบัตร  แก้วหานาม  
6 นายทองสุข  แสงพรมมา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ทองสุข  แสงพรมมา  
7 นายวินัย  ลิโป ้ สมาชิกสภาฯ เขต 1 วินัย  ลิโป ้  
8 นายสุรัตน์  ชาสังข์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สุรัตน์  ชาสังข์  
9 นายรังสรร  วิลินไพร สมาชิกสภาฯ เขต ๒ รังสรร  วิลินไพร  

10 นางพิศวาท  วันทอง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ พิศวาท  วันทอง  
11 นายพงษ์สิทธิ์  พลเสนา สมาชิกสภาฯ เขต ๒ พงษ์สิทธิ์  พลเสนา  
12 นางแจ่มใส  จุ้มอังวะ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ แจ่มใส  จุ้มอังวะ  
13 นายสุพจน์  แก้วมาตย์ เลขานุการสภาฯ  สุพจน์  แก้วมาตย์  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุรชัย  พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี สุรชัย  พลทะอินทร์  
๒ นายสมบัติ  โพธิ์ตะนิ รองนายกเทศมนตรี สมบัติ  โพธิ์ตะนิ  
๓ นางสาวกฤษณา  มานูญวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี กฤษณา  มานูญวงศ์  
๔ นายทองไสย์  ไชยบุตรดี รองนายกเทศมนตรี ทองไสย์  ไชยบุตรดี  
๕ นางอุมาพร  แสงศรีเรือง รองปลัดเทศบาล อุมาพร  แสงศรีเรือง  
6 นายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุรักษ์  ชัยบ้านกุด  
7 นางสาวหนึ่งฤทัย  โอนกลาง นักจัดการงานทั่วไป หนึ่งฤทัย  โอนกลาง  
     
     
     
     
     
     
     

 
 



เริ่มประชุม เวลา  14.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 
นายประสพ  โสดา 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุรชัย  พลทะอินทร์ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 
ที่ประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 
ประสพ  โสดา 
(ประธานสภาฯ) 
ผู้รับรอง 
นายวิชัย  ไชยบุตรดี 
(สท. เขต 1) 
 
 
 
 
 
นายสุรชัย  พลทะอินทร์ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
-วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบไหม
ครับ เชิญครับ 
- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย  พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตําบลบ้านผือ กระผมมี
เรื่องจะแจ้งให้ทราบคือตอนนี้โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่าปภาโส ตอนนี้ผู้รับจ้างได้เข้า
ดําเนินการแล้ว จึงอยากให้สมาชิกท้ังสองเขต ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทราบถึงการทํางานของ
ผู้รับจ้าง และการเดินทางในช่วงนี้อาจจะไม่สะดวก ซึ่งเส้นทางตรงนั้นเป็นเส้นทางที่พ่ีน้องเราทั้ง 2 
เขตได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาก็อยากให้แวะเวียนไปดู ไปสังเกตการทํางานของผู้
รับจ้างว่าดําเนินการถูกต้องไหม ซึ่งถนนเส้นนี้เราได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความกว้างประมาณ 4 เมตร และยาวประมาณ 1,785 เมตร จึง
อยากนําเรียนในที่ประชุมให้รับทราบในวันนี้ครับ 
 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
-รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านผือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 
 
เรื่องกระทู้ถาม 
-ท่านมีเรื่องที่จะกระทู้ถามสดไหมครับ ท่าน สท.วิชัย ขอผู้รับรองครับ 
 
1) สท. พนมพร  จันทะนาม     ๒) สท. สมบัตร  แก้วหานาม 
-เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผมนายวิชัย  ไชยบุตรดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผมมีเรื่องจะ
ถามเนื่องจากผู้ใช้น้ําคลองส่งน้ําระบบท่อ บ้านดอนกอก อยากจะขยายคลองส่งน้ํา ถังที่ 4 และถังที่ 
14 โดยมีเกษตรกรผู้ใช้น้ํา จํานวน 7 ราย ซึ่งได้เคยทําหนังสือถึงท่านนายกฯมาแล้วครั้งหนึ่ง พ่ีน้อง
จึงฝากมาถามไปถึงไหนแล้ว จะได้ช้าเร็วก็ไม่เป็นไรครับ และเรื่องต่อมาคือเรื่องเมื่อวานครับพ่ีน้อง
บ้านหนองผือฝากหนังสือกับผมมาถึงท่านนายกอยากได้ลูกรังไปลงถนนที่ตัดใหม่ที่ก่อนหน้านั้นได้มี
การนําดินที่ขุดลอกจากบึงหนองผือไปลงพอฝนตกทําให้สัญจรลําบากมาในหน้าฝน จึงอยากได้หินไป
ลงครับ ขอบคุณครับ 
- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุรชัย  พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตําบลบ้านผือ เรื่องขยาย
คลองส่งน้ําเพ่ือการเกษตรให้กับพ่ีน้อง ต้องใช้งบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้อง
นําเข้าเทศบัญญัติ เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทําความเข้าใจกับพ่ีน้องว่า หนึ่งเราต้องมีประชาคม สอง
หากมีประชาคมเราก็จะนําเข้าแผนและได้ให้กองช่างลงพ้ืนที่ไปสํารวจว่าใช้งบประมาณเท่าใด เป็น
งานลักษณะไหน แต่ถ้าเป็นแค่การขุดลอก ขุดคลอง เพื่อให้เกิดร่องน้ําเฉย ๆ แบบนี้ผมสามารถที่จะ
ดําเนินการให้ได้ แต่ถ้าเป็นลักษณะการก่อสร้างต้องนําเข้าในเทศบัญญัติเท่านั้น ขออนุญาตนําเรียน
ในที่ประชุม อีกเรื่องหนึ่งถนนลูกรัง ผมได้สอบถามทางด้านงบประมาณ ว่ามีเงินคงเหลือในการลง
ถนนลูกรังไหม ปรากฏว่าเหลืออยู่ไม่มาก หากจะดําเนินการซ่อมแซมถนนก็อยากแต่ละเขตคุยกัน ตก
ลงกันให้ชัดเจนว่าจะทําจุดไหนแล้วประสานช่างเพ่ือจะได้ออกสํารวจ หากสํารวจเสร็จแล้วก็จะได้
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณท่ีมีอยู่ แต่ในส่วนที่ท่านได้นําเสนอมาวันนี้ในส่วนถนนที่นํา
ดินจากบึงหนองผือไปทําเป็นแนวทาง ต้องเข้าใจว่าเอาไปถมช่วงหน้าฝน ยังไงถนนก็เละ แต่ถ้ารอ
หน้าแล้ง รถผ่านไป มายังไงก็ไม่เละต้องรอให้ถนนทรงตัวก่อน เพราะดินหนองผือมีลักษณะเป็นดิน
เหนียวถ้าเราเอาหินไปลงในช่วงหน้าฝนนี้ยังไงก็เละ เราต้องรับสภาพให้ได้ อาจจะทนถนนเละสักปีนี้ 



นายสุรชัย  พลทะอินทร์ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 
นายประสพ  โสดา 
(ประธานสภาฯ) 
นายรังสรร  วิลินไพร 
(สท. เขต 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายประสพ  โสดา 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายสุพจน์  แก้วมาตย์ 
(เลขานุการสภาฯ) 
 
 
 
นายประสพ  โสดา 
(ประธานสภาฯ) 

ปีหน้าค่อยเอารถไถไปปรับเกรด แล้วนําลูกรังไปลงในลักษณะการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แต่หาก
ต้องการน้ําหินคลุกไปลงครั้งเดียวก็ต้องนําเข้าเทศบัญญัติ จึงขอทําความเข้าใจไว้ตรงนี้ครับ 
 
เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.1 เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตตินําเสนอในที่ประชุมครับ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายรังสรร  วิลินไพร สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตามที่กระผมได้รับ
ความไว้วางใจจากคณะกรรมการแปรญัตติคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และได้ร่วมกัน
ประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกันแปรญัตติรวมถึงได้สอบถามเหตุผลความ
จําเป็นจากท่านนายกและพนักงานแล้ว จึงขอเสนอแปรญัตติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้มอบหมายให้กระผมได้
นําเสนอในที่ประชุมในวันนี้ ตามรายละเอียด ดังนี้ครับ 
๑. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมา
บริการ จํานวน 50,000 บาท ขอแปรลด 20,000 บาท คงเหลือ 30,๐๐0บาท (หน้า 3) 
๒. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน ๙0,000 บาท ขอแปรลด ๑๐,๐๐๐ บาท   
คงเหลือ ๘๐,๐๐๐ บาท  (หน้า 3) 
๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท ขอแปรลด ๕๐,๐๐๐ บาท   
คงเหลือ ๓๕๐,๐๐๐ บาท  (หน้า 13) 
๔. ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง จํานวน 370,000 บาท ขอแปรลด ๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๓๕๐,๐๐๐ 
บาท (หน้า 13)   
๕. ค่าวัสดุ วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,500,000 บาท ขอแปรลด ๕๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หน้า 13) 
๖. ค่าวัสดุ วัสดุอื่น จํานวน ๗๐,000 บาท ขอแปรลด ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖๐,๐๐๐ บาท (หน้า  
รวมแปรลดทั้งสิ้น 160,๐๐๐ บาท โดยได้นําจํานวนที่แปรลดทั้ง 6 รายการนี้ มาแปรเพ่ิม จํานวน 2 
รายการ ดังนี้ 
๑. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 
40,000 บาท ขอแปรเพิ่ม จํานวน 70,000 บาท รวมเป็น 110,000บาท 
๒. ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท ขอแปรเพิ่ม จํานวน 90,000 บาท รวมเป็น  
9๒,000บาท  
รวมแปรลด จํานวน ๖ รายการ จํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  แปรเพ่ิม จํานวน 2 รายการ จํานวน
เงิน 16๐,๐๐๐ บาท 
- ต่อไปเป็นหน้าที่ของสมาชิกนะครับ สามารถท่ีจะอภิปรายได้นะครับ 
 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์  แก้วมาตย์ เลขานุการสภาฯ  ตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณา
วาระท่ี 2 การแปรญัตติ สภามีอํานาจว่าจะเอาตามร่างเดิม คือร่างที่ท่านนายกเคยเสนอ หรือจะเอา
ตามร่างใหม่คือร่างที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอที่ผ่านมา หากมีการผ่านร่างเทศบัญญัติในวาระที่ 
2 แล้ว อาจจะเสนอให้มีการพักการประชุม ก็ได้ ก่อนจะมาลงมติในวาระที่ 3 ของการร่างเทศ
บัญญัติฯ ครับ 
- ถ้าไม่มีใครอภิปราย ผมจะถามเลยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามร่างเดิม ในวาระท่ี 2 โปรดยกมือครับ 



ที่ประชุม 
นายประสพ  โสดา 
(ประธานสภาฯ) 
 
ที่ประชุม 
 
นายประสพ  โสดา 
(ประธานสภาฯ) 
ทีป่ระชุม 
 
นายประสพ  โสดา 
(ประธานสภาฯ)  
 
ที่ประชุม 
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นายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด 
(นักวิเคราะห์ฯ) 
 
 
 
 
นางอุมาพร  แสงศรีเรือง 
(รองปลัดเทศบาล) 
 
 
 
 

 
 
 
นายประสพ  โสดา 
(ประธานสภาฯ) 
 
ที่ประชุม 
 
 
 

- ไม่มี 
-ท่านใดเห็นสมควรให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตาม
ร่างใหม่ ในวาระที่ 2 โปรดยกมือครับ 
 
- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ในวาระท่ี 2  
- ผมขอพักการประชุม 10 นาทีครับ 
 
พักการประชุม 10 นาที 
 
-เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่ 3 ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผมจะถามเลยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็นเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โปรดยกมือครับ 
- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567  
 
เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ จํานวน 7 รายการ 
5.1.1 เพ่ือจัดซื้อโต๊ะสํานักงาน (สํานักปลัด) จํานวน 9 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 58,500 
บาท 
- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขออนุมัติ
โอนลดงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป เงินเดือนฝ่ายประจํา เงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 58,500 บาท เพื่อโอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ จัดซื้อโต๊ะ
สํานักงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 150 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 70 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จํานวน 
9 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 58,500 บาท ตั้งตามราคาตามท้องตลาด 
- เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางอุมาพร  แสงศรีเรือง รองปลัดเทศบาล ขออนุญาตให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมในระเบียบวาระท่ี 5 นี้ในการขออนุมัติโอนงบประมาณ สืบเนื่องจากเทศบาลตําบลบ้านผือ
ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ําท่วม ส่งผลให้โต๊ะทํางานและตู้เก็บเอกสารที่เก็บข้ึนจากน้ําไม่ทันเกิดการ
ผุ พัง ทําให้ไม่มีโต๊ะทํางาน ไม่มีตู้สําหรับเอกสาร จึงอยากขอความอนุเคราะห์จากสภาฯแห่งนี้ได้
ความอนุเคราะห์อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานที่จะได้นําเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ 
เพราะหากจะนําไปตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณปี 67 งบในการบริหารก็ไม่พอ จึงได้ไปสํารวจดู
รายจ่ายที่หมดความจําเป็น เช่น เงินเดือนเราตั้งไว้ตามกฎหมายแล้ว แต่ระหว่างปีงบประมาณบาง
ตําแหน่งก็ไม่มีเจ้าหน้ามาประจํา จึงทําให้มีงบประมาณคงเหลือพอที่ดําเนินการในส่วนนี้ได้คะ 
- มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะถามเลยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรให้อนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อโต๊ะสํานักงาน (สํานักปลัด) จํานวน 9 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 
58,500 บาท ยกมือครับ 
-มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อโต๊ะสํานักงาน (สํานักปลัด) จํานวน 9 ตัว ๆ ละ 
6,500 บาท เป็นเงิน 58,500 บาท 
5.1.2 จัดซื้อตูบ้านเลื่อนกระจก(กองคลัง) จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท 



นายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด 
(นักวิเคราะห์ฯ) 
 
 
 
 
นายประสพ  โสดา 
(ประธานสภาฯ) 
 
ที่ประชุม 
 
 
 

นายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด 
(นักวิเคราะห์ฯ) 
 
 
 
 
 

นายประสพ  โสดา 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม 
 
 
 
นายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด 
(นักวิเคราะห์ฯ) 
 
 
 
 
 

นายประสพ  โสดา 
(ประธานสภาฯ) 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
นายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด 
(นักวิเคราะห์ฯ) 
 

- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขออนุมัติ
โอนลดงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง เงินเดือนฝ่ายประจํา เงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,000 บาท เพื่อโอนเพ่ิมตั้งเป็นรายการใหม่แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ จัดซื้อตู้บาน
เลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท ตั้งตามราคา
ตามท้องตลาด 
- มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะถามเลยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรให้อนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก (กองคลัง) จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 
7,000 บาท ยกมือครับ 
- มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก (กองคลัง) จํานวน 2 หลัง ๆ 
ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท 
5.1.3 จัดซื้อโต๊ะทํางาน (กองคลัง) จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท 
- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขออนุมัติ
โอนลดงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง เงินเดือนฝ่ายประจํา เงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 6,500 บาท เพื่อโอนเพ่ิมตั้งเป็นรายการใหม่แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ จัดซื้อโต๊ะ
สํานักงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 150 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 70 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จํานวน 
1 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 6,500 บาท ตั้งตามราคาตามท้องตลาด 
- มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะถามเลยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรให้อนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อโต๊ะทํางาน (กองคลัง) จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท ยกมือครับ 
- มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อโต๊ะทํางาน (กองคลัง) จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 
6,500 บาท 
5.1.4 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนผสม (กองการศึกษา) จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 8,000 บาท 
เป็นเงิน 16,000 บาท 
- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขออนุมัติ
โอนลดงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจํา 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 16,000 บาท เพื่อโอน
เพ่ิมตั้งเป็นรายการใหม่แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนผสม ขนาด 4 ฟุต ขนาดกว้าง 1,200 
ม.ม. ยาว 460 ม.ม. สูง 1,830 ม.ม. จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
- มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะถามเลยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรให้อนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนผสม (กองการศึกษา) จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 
8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท ยกมือครับ 
- มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนผสม (กองการศึกษา) 
จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
5.1.5 จัดซื้อโต๊ะสํานักงาน (กองการศึกษา) จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 13,000 
บาท 
- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขออนุมัติ
โอนลดงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจํา 



นายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด 
(นักวิเคราะห์ฯ)(ต่อ) 
 
 

 
 

นายประสพ  โสดา 
(ประธานสภาฯ) 
 
ที่ประชุม 
 

 
นายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด 
(นักวิเคราะห์ฯ) 
 
 
 
 
 
นายประสพ  โสดา 
(ประธานสภาฯ) 
 
ที่ประชุม 
 
 

 
นายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด 
(นักวิเคราะห์ฯ) 
 
 
 
 
 
 
นายประสพ  โสดา 
(ประธานสภาฯ) 
 
ที่ประชุม 
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เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 13,000 บาท เพื่อโอน
เพ่ิมตั้งเป็นรายการใหม่แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ จัดซื้อโต๊ะสํานักงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 150 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 
70 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท ตั้งตาม
ราคาตามท้องตลาด 
- มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะถามเลยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรให้อนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อโต๊ะสํานักงาน (กองการศึกษา) จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 
13,000 บาท ยกมือครับ 
- มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อโต๊ะสํานักงาน (กองการศึกษา) จํานวน 2 ตัว ๆ 
ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท 
5.1.6 จัดซื้อโต๊ะสํานักงาน (กองช่าง) จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท 
- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขออนุมัติ
โอนลดงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา จํานวน 
13,000 บาท เพื่อโอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ จัดซื้อโต๊ะสํานักงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 150 ซม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 70 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 6,500 บาท เปน็เงิน 
13,000 บาท ตั้งตามราคาตามท้องตลาด 
- มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะถามเลยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรให้อนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อโต๊ะสํานักงาน (กองช่าง) จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงนิ 13,000 
บาท ยกมือครับ 
- มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อโต๊ะสํานักงาน (กองช่าง) จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
6,500 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท 
5.1.7 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 (กองช่าง) จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขออนุมัติ
โอนลดงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง จํานวน 5,000 บาท และ เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 11,000 บาท รวมเป็นเงิน 
16,000 บาท เพื่อโอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ จัดซื้อโต๊ะเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 (กองช่าง) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 
16,000 บาท ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
2566 
- มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะถามเลยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรให้อนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 (กองช่าง) 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท ยกมือครับ 
- มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษ A3 (กองช่าง) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
 

เรื่องอ่ืน ๆ 



นายสมบัตร  แก้วหานาม 
(สท. เขต 1) 
 
 
 
 
 
 
นายประสพ  โสดา 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
นายรังสรร  วิลินไพร 
(สท. เขต 2) 
 
นางอุมาพร  แสงศรีเรือง 
(รองปลัดเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวินัย  ลิโป ้
(สท. เขต 1) 
 
 
นางพนมพร  จันทะนาม 
(สท. เขต 1) 
 
 
 
นางพิศวาท  วันทอง 
(สท. เขต 2) 
 

- เรียนประธานสภา ฯ กระผม นายสมบัตร  แก้วหานาม สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมอยากจะเชิญ
ชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่านลงพ้ืนที่สํารวจระดับน้ําที่ฝายศิริ เพราะตอนนี้อยู่ในช่วงฤดู
ฝนทิ้งช่วง และระดับในฝายศิริก็ลดลงมาก จึงอยากให้ทุกท่านได้ไปดูว่าระดับน้ําที่ฝายศิริและระดับ
น้ําเซินแล้วได้ช่วยกันหาแนวทางผันน้ํามาเติมในฝายเพื่อจะได้กักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ส่วนเรื่องท่ีสองก็
อยากขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงคลองส่งน้ําเพ่ือการเกษตร ถัง 1, 2, 3 เพราะไม่ได้รับการ
ปรับปรุงมาหลายปี จึงเกิดการชํารุด เกษตรกรก็ได้รับความเดือดร้อน เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงฝนทิ้ง
ช่วงทุกคนก็ต้องการน้ําที่จะไปใส่นาข้าว ซึ่งได้นําเอกสารมาด้วยแล้วก็จะฝากให้ท่านประธานสภาฯ 
นําเสนอท่านนายกเพ่ือพิจารณาครับผม 
- สําหรับเรื่องฝายศิริ แต่เดิมเราเคยขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ําจาก อบจ. มาสูบน้ําจากลําเซิน
มาเติมที่ฝายศิริ เดี๋ยวค่อยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ลงพ้ืนที่ออกไปสํารวจด้วยกันครับ สําหรับเรื่อง
คลองส่งน้ําเพ่ือการเกษตร หากเป็นคลองไส้ไก่คณะผู้บริหารสามารถดูแผนหากมีในแผนก็สามารถ
ดําเนินการได้เลย หากยังไม่มีก็ให้เพิ่มเติมต่อไปเพื่อจะได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ี
น้องต่อไป มีอีกไหมครับเชิญเลย 
- เรียน ประธานสภาฯ กระผม นายรังสรร  วิลินไพร สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอแจ้งไฟฟ้าส่องสว่างไม่
ติด จํานวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 หน้าบ้านแม่จินตนา  บัวสระ หมู่ที่ 2 จุดที่ 2 ได้แก่ บ้านแม่ปราณี  
นามโส หมู่ที่ 3 จึงอยากฝากให้ผู้บริหารแจ้งกองช่างดําเนินการแก้ไข ครับ 
- เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางอุมาพร  แสงศรีเรือง รองปลัดเทศบาล เนื่องด้วยได้รับการ
ประสานจากโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ จะจัดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการคุณครู
สุรเชษฐ์  คําปิคา เลยขอความอนุเคราะห์เทศบาลจัดซื้อบัตรโต๊ะจีน ในราคาโต๊ะละ 2,000 บาท จึง
อยากนําเรียนว่าเราจะอนุเคราะห์กี่โต๊ะ ก็เข้าใจว่าทางชุมชนหนองแสง และ สท.เขต 2 คงจะได้รับ
บัตรส่วนตัวแล้ว อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของเทศบาลสักหนึ่งโต๊ะ ให้คณะผู้บริหารและสมากสภาได้ไป
ร่วมงาน เรื่องท่ีสองเนื่องจากวันพรุ่งนี้กองการศึกษาจะจัดพิธีลงนาม MOU โครงการวัดประชารัฐ
สร้างสุข เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ก็จะมี 9 หน่วยงานที่จะมาร่วมลงนาม ได้แก่ เทศบาลตําบลบ้านผือ 
วัดโพธิ์เลียบ วัดศรีมงคล วัดรัตนสามัคคี โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านผือ และกํานันตําบล
บ้านผือ จะได้มาลงนามร่วมกันเพื่อแสดงพลังในการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข คะ 
เรื่องต่อไป ก็คือกองการศึกษาจะจัดกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลบ้านผือ หรือ สปสช. ซึ่งจะเป็นกิจกรรมของสภาเด็กฯ ซึ่งจะจดในวันที่ 2 กันยายน 
2566 กิจกรรมเยาวชนวันใส ใส่ใจสุขภาพ ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดซึ่ง
จะมีหนังสือแจ้งไปยังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคะ ขอบคุณคะ 
- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายวินัย  ลิโป้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เนื่องจากมีผู้รับเหมาท่ี
ดําเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ําของหมู่ 4 ได้นําขยะไปทิ้งที่หน้าบ้านของชาวบ้าน ก็อยากจะให้แจ้ง
ผู้รับเหมามานําออกไป อยู่บริเวณหน้าบ้านแม่เพียร ทําให้ไม่สะดวกในการใส่บาตรในตอนเช้าจึง
อยากฝากแจ้งให้ผู้รับดําเนินการเก็บขยะหน้าบ้านแม่เพียรให้เรียบร้อยครับ 
- เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางพนมพร  จันทะนาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอต่อเนื่อง
จากท่าน สท.วินัย นะคะ เรื่องร่องระบายน้ําคะพอดีจะมีก้อนอิฐขนาดใหญ่มาขวางทางน้ําบริเวณข้อ
ต่ออยู่ในจุดช่วงที่ผู้รับจ้างได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ตอนแรก คือได้ตรวจพบว่ามีก้อนอิฐขนาดใหญ่แต่
เราไม่มีแม่แรงที่จะสามารถดําเนินการเปิดฝาแล้วนําออกมาได้ ซึ่งอยู่ตรงหน้าบ้านพ่อสุพจน์ และบ้าน
นางกัณทิมา  ริมเพชร คะ จึงอยากให้แจ้งผู้รับจ้างมาดําเนินการให้เรียบร้อยคะ 
- เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางพิศวาท   วันทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อยากเรียนถาม
ท่านนายกคะ เนื่องจากท่านผู้ช่วยฯ หมู่ 2 ได้นําหนังสือเก่ียวกับการปรับปรุงถนนที่จะดําเนินการลง
หินคลุก ของหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ที่ทางผู้นําได้ลงพื้นที่สํารวจแล้ว เพื่อจะนําเสนอผ่านให้ท่านนายกเซ็นต์



นางพิศวาท  วันทอง 
(สท. เขต 2) (ต่อ) 
นายสุรชัย  พลทะอินทร์ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
นายสุรัตน์  ชาสังข์ 
(สท. เขต 2) 
 
นายทองสุข แสงพรมมา 
(สท. เขต 1) 
 
 
 
 
นายประสพ  โสดา 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายคําปัน  ตาแสง 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายรังสรร  วิลินไพร 
(สท. เขต 2) 
 
 
 
 
 
นายประสพ  โสดา 
(ประธานสภาฯ) 
 

รบัทราบแล้วจะได้นําเสนอต่อไปยังท่าน ส.จ.  จึงอยากทราบว่าท่านนายกได้รับหนังสือเรื่องนี้หรือยัง 
ขอบคุณคะ 
- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย  พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตําบลบ้านผือ สําหรับ
หนังสือที่ทางผู้นําทั้งสองหมู่ และมีทั้งท่านสมาชิกฯ เขต 2 ได้ลงชื่อยื่นเข้ามา นายกได้ดําเนินการ
เซ็นต์เอกสารให้เรียบร้อยแล้วครับ หนังสือก็ตีกลับลงมาที่งานธุรการแล้ว ส่วนทางท่านผู้ช่วยฯ หมู่ 2 
ได้มีการมารับเอกสารกลับคืนไปหรือยังนั้น นายกไม่ทราบครับ สําหรับตัวนายกแล้วให้ความร่วมมือ
ทุกอย่างครับในส่วนที่ร้องขอมา ในส่วนของเขต 1 ก็ลองขอคําปรึกษาจาก เขต 2 เพ่ือที่จะ
ดําเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับความเดือดร้อน แล้วจัดทําเอกสารเพ่ือที่จะส่งไปยัง ส.จ. พร้อมกัน 
- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรัตน์  ชาสังข์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มีพ่ีน้องฝาก
ขอบคุณมาทางท่านนายกและคณะผู้บริหาร ทีมงานกองช่างที่ได้ไปทําสะพานข้ามคลองส่งน้ํา สาย
หนองไผ่ นาพ่ออําคา  สุดศรี จึงฝากขอบคุณมาครับ 
- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายทองสุข  แสงพรมมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มีเรื่องจะ
หารือท่านนายก เนื่องจากถนนที่หน้าบ้านของกระผมที่มีการก่อสร้างใหม่นั้นเดิมจะมีร่องระบายน้ํา 
แต่พอทําถนนเสร็จน้ําไม่สามารถไหล่ผ่านไปตามร่องระบายน้ําได้ คาดว่าจะอุดตัน ฝนตกมาแต่ละที
ทําให้น้ําท่วมขัง จึงอยากขอความอนุเคราะห์ทางคณะผู้บริหารช่วยไปดูแล เพราะตอนนี้ยุงกําลังชุก
ชุม และน้ําส่งกลิ่นเน่าเหม็น ระยะทางก็ประมาณ 20 เมตร ครับ หากมีแม็คโครไปชักร่องคาดว่าจะ
ใช้ท่อประมาณ 8-9 ท่อน ในส่วนนั้นกระผมจะเป็นคนดําเนินการจัดหาเองครับ 
- ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชุมชน ถ้าหากพอแก้ไขได้เป็นไปได้ก็อยากให้ลองหารือกับผู้นํา ร่วมกันทําจิต
อาสา พัฒนาท้องที่ก่อน หากเหนือบ่ากว่าแรงก็แจ้งมาท่ีเทศบาล ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของทางเทศบาลอยู่
ร่วมกับกองช่างอยู่แล้วในการแก้ไขปัญหา ก็เป็นเรื่องที่ดีที่สะท้อนปัญหาให้รับทราบครับ 
- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายคําปัน  ตาแสง รองประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านผือ 
สําหรับผมมีเรื่องที่จะปรึกษาท่านนายกเรื่องถนนสายวัดป่าปภาโส ที่กําลังจะดําเนินการก่อสร้างนี้ 
พอดีมีชาวบ้านฝั่งของบ้านนายบู้ ล้อมรั้วออกมาข้ามถนน ผมจึงคิดว่าช่วงนี้น่าจะเป็นโอกาสที่จะให้
เขาได้ขยับรั้วเข้าไป และเม่ือวานกองช่างได้ออกไปก็พบว่าชาวบ้านเขาได้นําท่อ จํานวน 9 ท่อน มา
วางตามแนวคลองส่งน้ํา เพ่ือนํารถให้สามารถข้ามคลองได้ แต่เวลาน้ําคลองมาทําให้น้ําเอ่อล้นถนน 
จึงอยากให้ทางกองช่างได้เข้าไปดูและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน เพราะเกรงจะมีปัญหากับเจ้าของที่นา 
เดิมก่อนที่จะทําการขยายเขตคลองส่งน้ํา เจ้าของที่นาแถวนั้นก็ได้เซ็นต์ยินยอมหมดแล้ว แต่ตอนนี้จะ
มาล้อมรั้วตามแนวเขตเดิมของที่ดินตน ผมก็มองว่าไม่ถูกต้อง ซึ่งตอนนี้ถือโอกาสดีที่ผู้รับจ้างได้เริ่มนํา
รถเกรดเข้ามาปรับพ้ืนที่ตามแนววัดป่าปภาโสตลอดแนวแล้ว จึงอยากให้ช่างไปแจ้งให้เขาขยับรั้วเข้า
ไป คือ นาพ่อบู้ และ แม่อุลัย  หล้าหา จึงอยากให้ถือโอกาสนี้ไปแจ้งเขาเพราะตอนนี้เขาล้อมเอาพ้ืนที่
คลองส่งน้ําด้วย ครับ 
- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายรังสรร  วิลินไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ก็ขอติดตามงาน
ที่ได้ขอความอนุเคราะห์ถึงนายกเทศมนตรีเรื่องฝายกกกอก จากเมื่อวานนี้ที่มีท่าน ผอ.กองช่างและ
ทีมงานได้ลงพื้นที่ไปดูสภาพฝากกกอกที่บ้านหนองแสง ผมก็เป็นผู้นําพา ท่านก็ได้ไปเห็นท่านบอกว่า
จะหาเครื่องจักรกลให้คือรถแบ็คโฮเรานี่แหละ จะนําไปปรับพื้นท่ีให้ ส่วนในน้ําถ้าเป็นไปได้ผมก็จะ
สื่อสารกับชุมชนขอจิตอาสา หรือว่าทีมเทศบาลเราจะไปทําจิตอาสาสักวันหนึ่งในที่ตรงนั้น เมื่อเช้าได้
แจ้งให้ฝ่ายปกครองได้รับทราบแล้ว ส่วนวันที่จะขอปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาวันไหน ท่าน ผอ.
กองช่างกบ็อกว่าเราสามารถที่จะดําเนินการได้ในการนําวัชพืชออก ขอบคุณครับ 
- ครับ หากจัดเป็นจิตอาสาก็จะดี จะได้ร่วมแรงร่วมใจกัน มีอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอแจ้งการ
เปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 คือ วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566 วันนี้เราก็ได้ใช้เวลาในประชุม
มาพอสมควรแล้ว ผมก็จะขอปิดประชุมครับ 
 

 



 
ปิดประชุม เวลา 15.35 น. 
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